

ป่าไม้ลุยยึดคืน ป่าสงวน อีกกว่า3พันไร่

ป่าลุ่มน้ำป่าสัก แถบริบโชนค ที่ถูกขี้ไก่2พันไร่ กรมป่าไม้จับมือ กอ.รมน.ยึดคืน ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ ★ มีต่อหน้า 14

ป่าไม้ลุย

★ ต่อจากหน้า 1

จากนายทุนภาคใต้ที่มารุกป่าปลูกยางพาราว่า 3 พันไร่ และมีนายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ชักนำมากว่าร้อยที่คืนจากชาวบ้านแล้วบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกยึดถือครอบครอง ผิดกรรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดภูเขาไก่ ซึ่งเป็นป่าผืนเดียวกันแล้ว 57 แปลง พื้นที่รวม 2,195 ไร่ ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สั่งระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ป้องกันกระทบเต่ามะเฟืองที่ออกไข่และกำลังจะฟักเป็นตัวช่วงวันวาเลนไทน์นี้

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ก.พ. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนาย

นฤพนธ์ ทัพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พร้อม กอ.รมน.จังหวัด พ.ช., สปป. 4 สาขาพิษณุโลก, กกล.รส.พล.ม.1 (ม.พัน.28), ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่า เข้าหน้าที่ตำรวจ สก.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ สนธิกำลังบุกเข้ายึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสัก หมู่ 2 บ้านห้วยอีจัน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครองป่าต้นน้ำป่าสักจากนายทุนพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร่ โดยในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก รวมถึงปลูกกาแฟ ปาล์ม และบางส่วนให้ชาวบ้านปลูกยาสูบแต่ในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่พบตัวผู้กระทำผิด บริเวณตรวจยึดเป็นป่าผืนเดียวกันกับภูเขาไก่ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการบุกยึดพื้นที่สิ้นประมาณ 30 นาทีพร้อมแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกยึดถือครอบครอง พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นต้นน้ำป่าสัก เป็นนายทุนจากภาคใต้เข้ามาดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย มีนายตำรวจหลายรายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการชักนำมากว่าร้อยที่คืนจากชาวบ้าน แล้วใช้วิธีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว เพื่อปลูกยางพารา แม้การยึดคืนพื้นที่จะไม่พบตัวผู้กระทำผิด แต่จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ 5-6 ราย ที่กันเป็นพยานทำให้ทราบเบาะแสซึ่งจะติดตามตัวผู้กระทำผิดและบริษัทใหญ่ที่ออกโฉนด โดยมีชื่อหลายพันไร่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการเพิกถอนต่อไป

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สปป.4 กอ.รมน.

กล่าวอีกว่า ปฏิบัติการทางคืนผืนป่าที่ผิดกฎหมายถือว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีมาก ล่าสุดนายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินออกคำสั่งเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินภูเขาไก่ อยู่บริเวณรอยต่อ อ.หล่มเก่า และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทั้งหมด 57 แปลง พื้นที่รวม 2,195 ไร่ ในเขต ต.ท่าอิฐ อ.หล่มสัก และ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า เนื่องจากออกโดยไม่ชอบให้กลับมาเป็นของรัฐเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ทั้งนี้ภูเขาไก่เป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่นายทุนเข้าไปบุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อทำสวนขนาดใหญ่ ป่าภูเขาไก่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักที่ยึดคืนกลับจากนายทุนเป็นป่าผืนเดียวกันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำป่าสัก

วันเดียวกัน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งมาตรา 17 กฎหมายทรัพยากรทางทะเลสั่งระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมชายฝั่งทะเลอันดามัน วัดทะเลธรรมนาวา (วัดท่าไทร) อยู่ในพื้นที่ ต.นาเดย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงามีความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร ใช้งบประมาณ

★ มีต่อหน้า 15

ป่าไม้ลุย

★ ต่อจากหน้า 14

ในการก่อสร้างเกือบ 30 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มวันที่ 20 มี.ค.2561 สิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค.2562 โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อป้องกันการกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2561 หลุมไข่เต่าห่างจากจุดที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นเพียงแค่ประมาณ 200 เมตร นายจตุพรกล่าวว่า แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีความคืบหน้าไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามแต่ต้องหยุดโครงการไว้ก่อนและอาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบต่อเต่ามะเฟืองที่วางไข่และกำลังจะฟักเป็นตัวในช่วงวันวาเลนไทน์นี้